

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 841/UBND-TNMT
V/v trả lời đơn của các hộ dân
thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng,
huyện Hữu Lũng

Hữu Lũng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Cộng đồng dân cư thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng,
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

UBND huyện Hữu Lũng nhận được Văn bản số 1118/VP-BTCD ngày 16/3/2023 của Ban tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển đơn đề ngày 13/3/2022 của một số hộ dân thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng, đơn có nội dung như sau: các hộ dân trong thôn bức xúc về việc thiết kế, thi công và giải phóng hành lang của đường dây điện 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn vì ngay từ đầu hợp các hộ đã có ý kiến tránh chỗ tâm linh ra (cụ thể Đình làng Thổ Kỳ, trong đó có cây đa khoảng 1000 tuổi của Đình làng); chủ đầu tư, kiểm đếm và thi công đã đảm bảo 100% cây đa của Đình làng không chạm vào hành lang của đường điện 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn, nhưng nay khi kéo dây lên thì dây điện lại nằm trên đỉnh cây đa Đình làng, chủ đầu tư, kiểm đếm và thi công muốn cắt tia cây đa khoảng 1000 tuổi của Đình làng; các hộ dân không đồng ý và có ý kiến cho nâng cao cột lên hoặc di chuyển chân cột để không phải cắt cây Đa.

UBND huyện Hữu Lũng đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình điện Miền trung (chủ đầu tư), Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 (đơn vị tư vấn) và Công ty cổ phần Thái Bình Dương (đơn vị thi công) kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc và tham mưu giải quyết theo quy định, Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, đối chiếu hồ sơ và các văn bản, tài liệu có liên quan, UBND huyện trả lời nội dung kiến nghị của các hộ dân thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn được Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPT ngày 25/12/2013 với tổng mức đầu tư là 816.456.774.000 đồng, tuyến đường dây đi trên địa phận các huyện Lạng Giang, Lục Nam- tỉnh Bắc Giang; các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn- tỉnh Lạng Sơn. Dự án được phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 2974/QĐ-EVNNPT ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật -Tổng dự toán Công trình: Đường dây 220 kV Bắc Giang -Lạng Sơn. Dự án đã hoàn thành và đóng điện xung kích vào ngày 31/12/2022.

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng Dự án có 68 vị trí móng cột, Ban quản lý dự án đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và sản phẩm trích đo thu hồi đất cho huyện Hữu Lũng từ tháng 4/2017, trong khi Dự án đang triển khai thực hiện thì phát sinh dự án Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; do có 28 vị trí móng cột trùng với dự án Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn nên dự án phải dừng lại để điều chỉnh 28 vị trí móng cột này. Các vị trí móng cột số 55 và 56 không nằm trong 28 vị trí móng cột phải điều chỉnh. Vị trí cột số 55 thi công móng cột từ năm 2018, cột số 56 thi công móng cột năm 2021.

Qua kiểm tra cho thấy các cột số 55, 56 được thi công tại vị trí đúng theo đồ án thiết kế kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định số 2974/QĐ-EVNNPT ngày 29/12/2014 của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, không có việc trong thiết kế trước đây đường dây điện không đi qua Miếu thổ công và qua cây Đa, nay triển khai thi công thì lại có đường dây điện đi qua Miếu và qua cây Đa như trong đơn nêu.

Trong quá trình khảo sát, thiết kế, kiểm đếm và thi công đường dây, không có cơ quan, đơn vị nào khẳng định cây Đa ở Miếu thổ công không chạm vào hành lang an toàn của đường điện như trong đơn các hộ dân nêu.

Đối với phương án dịch chuyển hoặc nâng cao cột tại các vị trí cột số 55, 56 theo kiến nghị của các hộ dân, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã có trả lời tại Văn bản số: 2834/CPMB-PKT+PKH+PĐB ngày 26/4/2023, nội dung văn bản khẳng định phương án này không thực hiện được, do nếu thay đổi vị trí móng hoặc nâng cao cột sẽ không đảm bảo theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và nếu dịch chuyển hoặc nâng cao cột tại các vị trí cột số 55, 56 khi đi vào vận hành thì đường dây tải điện sẽ không đảm bảo an toàn.

UBND huyện đã tiến hành khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Ngày 10/5/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số: 1715/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn (*Đoạn qua thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng*). Phương án đã tính toán bồi thường, hỗ trợ cho việc cắt tía 01 cây Đa và 03 cây Sau Sau của nhóm hộ dân thôn Bảo Đài I theo quy định hiện hành.

Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn chỉ đi qua bên cạnh chứ không đi qua trên đỉnh cây Đa; để đảm bảo hành lang an toàn vận hành đường điện, đơn vị thi công chỉ thực hiện cắt tía một số cành nhánh, không cắt cả cây như nội dung đơn các hộ dân nêu; việc cắt tía cây không ảnh hưởng đến Miếu thổ công và sinh hoạt tín ngưỡng của các hộ dân tại khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn là Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cho tất cả Nhân dân trong tỉnh. Do đó, đề nghị các hộ dân

thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng đồng thuận và ủng hộ chủ trương thực hiện Dự án.

UBND huyện Hữu Lũng trả lời đề các hộ dân thôn Bảo Đài I, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng được rõ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- Thanh tra huyện;
- UBND xã Hòa Thắng;
- C, PVP HĐND và UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Khánh